

Số: 283 /BC-UBND

Vinh Mỹ, ngày 20 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**tình hình giải quyết ý kiến phản ánh về việc Nhà hàng Hải Bình**  
**kinh doanh xả thải gây ô nhiễm môi trường**

Kính gửi: - UBND huyện Phú Lộc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Phú Lộc về xử lý phản ánh từ trung tâm giám sát, điều hành “đô thị thông minh” về việc Nhà hàng Hải Bình, thôn 4, xã Vinh Mỹ kinh doanh xả thải gây ô nhiễm môi trường.

UBND xã báo cáo tình hình như sau:

Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của trung tâm giám sát, điều hành “đô thị thông minh”, UBND xã tiến hành kiểm tra hiện trạng khu vực người dân phản ánh. Qua kiểm tra, UBND xã nhận thấy hệ thống thoát nước thải của nhà hàng Hải Bình chủ yếu phục vụ việc chế biến thức ăn trong kinh doanh. Quá trình xây dựng hệ thống thoát nước thải của nhà hàng có 01 hầm bioga chứa nước thải, 01 mương thoát nước hở chảy ra khu vực chứa nước thải, vị trí chứa nước là một khu vực đất sũng so với mặt bằng hiện trạng. Tại vị trí chứa nước này do không có đường dẫn nước ra khu vực bên ngoài, nước thải tích tụ nhiều năm không được nạo vét nên bốc mùi hôi xung quanh.

Ngày 18 tháng 5 năm 2022, UBND xã đã tiến hành làm việc với ông Phan Minh Hải là chủ nhà hàng Hải Bình. Qua làm việc, UBND xã đã yêu cầu ông Phan Minh Hải tiến hành một số việc như sau:

Trước mắt, để hạn chế tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường, đề nghị ông Hải khẩn trương nạo vét, xử lý chất thải tích tụ trong hệ thống thoát nước. Đồng thời dùng các chất xử lý nước như clorin, vôi..., các tấm bạt phủ kín khu vực thoát nước thải để hạn chế mùi hôi gây ô nhiễm môi trường.

Về lâu dài, để đảm bảo việc xử lý nước khi thải ra môi trường đảm bảo theo quy định, yêu cầu ông Phan Minh Hải tiến hành xây dựng các hầm bioga, hồ thu, xử lý nước thải khép kín đúng tiêu chuẩn để xử lý triệt để nguồn nước trước khi thải ra môi trường.

Sau khi làm việc với UBND xã, ông Phan Minh Hải hoàn toàn nhất trí theo các yêu cầu của UBND xã và đã tiến hành thực hiện một số nội dung theo yêu cầu (*có hình ảnh kèm theo*).

Đối với việc xây dựng hầm bioga, hồ thu, xử lý nước thải. UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc để việc thực hiện của ông Hải được đảm bảo.

Ủy ban nhân dân xã Vinh Mỹ báo cáo tình hình để UBND huyện Phú Lộc được biết.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phan Như Ý**